

# อัสสัมชัญสอนศิลปะการแสดง ตอบสนอง'ผู้เรียน'อาชีพยุคใหม่

**กรุงเทพธุรกิจ ● ตักดา สกนธวัฒน์**  
ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ  
เปิดเผยภายหลังลงนามบันทึก  
ข้อตกลงกับ ภาควิชาศิลปะการแสดง  
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ในการสร้าง  
หลักสูตร "ศิลปะการแสดงพรีเมียม"  
เพื่อใช้ในการเรียนการสอนของ  
แผนการเรียนศิลป์-ศิลปะและ  
การแสดง (Arts - Performing)  
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของ  
โรงเรียนอัสสัมชัญ ว่า สำหรับบันทึก  
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในครั้งนี้  
เป็นการสร้างหลักสูตร "ศิลปะ  
การแสดง พรีเมียม" เพื่อใช้ในการ  
เรียนการสอนของแผนการเรียน  
ศิลป์-ศิลปะและการแสดง (Arts -  
Performing) ระดับมัธยมศึกษา  
ตอนปลายของโรงเรียนอัสสัมชัญ  
เพื่อเปิดโอกาสในการพัฒนาความ  
สามารถของผู้เรียนยุคใหม่ที่มีความ  
สนใจเฉพาะทางให้เขาได้ค้นพบ  
ตนเองไปให้ถึงเป้าหมายสูงสุด และ  
เป็นการเตรียมความพร้อมในการ  
รองรับอาชีพในอนาคต

โดยหลักสูตรดังกล่าวออกแบบ  
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรณศักดิ์ สุชี  
หัวหน้าภาควิชาศิลปะการแสดง  
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ บุคคลสำคัญ  
หรือ Expert วงการศิลปะการแสดง  
ของไทยมากกว่า 30 ปี หลักสูตร "ศิลปะ  
การแสดง" มีความสำคัญในฐานะ  
ศาสตร์และศิลป์เพื่อการพัฒนา มิใช่  
แค่เพียงความบันเทิงและยกระดับ  
ทางอารมณ์เพียงเท่านั้น ดังจะเห็น  
ได้ว่าอุตสาหกรรมบันเทิงที่เติบโต  
ท่ามกลางความเจริญทางเศรษฐกิจ  
และหากเนื้อหาสาระของศิลปะ

การแสดงมีคุณค่าสูงย่อมยกระดับ  
จากความบันเทิงไปสู่ "วิจิตรศิลป์"  
ซึ่งมีมูลค่าทั้งเชิงเนื้อหาและมีมือ  
สามารถนำพาประเทศสู่เศรษฐกิจ  
สร้างสรรค์ได้อย่างเป็นรูปธรรม

ดังนั้น วิชา "ศิลปะการแสดง  
สมัยใหม่" ควรได้รับการบรรจุเข้า  
ในหลักสูตรการศึกษาทุกระดับ  
เพื่อสร้างประชากรที่มีคุณภาพทั้ง  
ทางอารมณ์ สติปัญญา สร้างอาชีพ  
และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ตลอดจน  
ความรุ่งเรืองทางวัฒนธรรมของชาติ  
โดยทาง โรงเรียนอัสสัมชัญ ได้มี  
ความมุ่งมั่นที่จะนำหลักสูตรนี้เปิด  
นำร่องใช้กับนักเรียนแผนการเรียน  
ศิลป์ - ศิลปะการแสดง (Arts -  
Performing) ระดับชั้น ม.ปลาย  
เป็นระดับแรก เริ่มตั้งแต่ภาคเรียน  
ที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ ตลอด 3 ปี ผู้เรียนจะถูก  
บ่มเพาะ ความเป็น "ศิลปิน" และ  
"ผู้สร้างสรรค์งานศิลปะการแสดง"  
มีระบบการเรียนเหมือนโรงเรียน  
การละครในประเทศสหรัฐอเมริกา  
มีการบวนการสอนหรือ Pedagogy  
(เพ็ดดะกอกจยี่) ที่มีคุณภาพ  
เข้มข้น จากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางทั้ง  
อาจารย์มหาวิทยาลัย และวิทยากร  
พิเศษที่จะเชี่ยวชาญให้ผู้เรียนไปให้  
ถึงเป้าหมายรายวิชาเฉพาะทางที่จะ  
สร้างทักษะแก่ผู้เรียนและส่งต่อไป  
ยังสายงานอาชีพในอนาคต  
ของบัณฑิตไทยและระดับโลกดู  
รายละเอียดได้ที่ [www.assumption.ac.th](http://www.assumption.ac.th) หรือที่แฟนเพจ [www.facebook.com/Assumption-College1885](https://www.facebook.com/Assumption-College1885)